

**CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC LAI CHÂU - HÀ NỘI**


(Kèm theo Kế hoạch số: **2923**/KH-UBND tỉnh ngày **14** /12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)



TT	Nội dung, hoạt động hợp tác	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Chi chú
<b>I</b>	<b>Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và liên kết phát triển</b>				
1	Liên kết Website quảng bá du lịch giữa Lai Châu và thành phố Hà Nội, trao đổi và cập nhật thông tin giữa 2 địa phương.	Sở Kế hoạch và Đầu tư Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội.	Thường xuyên	
2	Cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh, cơ chế chính sách thu hút đầu tư và các điểm du lịch, bản đồ quy hoạch, danh mục dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm của tỉnh Lai Châu để Trung tâm XTĐTMDL Hà Nội hỗ trợ quảng bá đến các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tại thành phố Hà Nội.	Sở Kế hoạch và Đầu tư Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội.	Thường xuyên	
3	Phối hợp quảng bá hình ảnh 2 địa phương tại các Quầy thông tin, Trung tâm Thông tin du lịch, Văn phòng Thông tin và hỗ trợ khách du lịch của thành phố Hà Nội và tỉnh Lai Châu.	Sở Kế hoạch và Đầu tư Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội.	Thường xuyên	
4	Liên kết cùng nhau tham gia các chương trình quảng bá xúc tiến hàng năm tại các địa phương trong nước và quốc tế (các sự kiện xúc tiến Thương mại, xúc tiến Du lịch, xúc tiến Đầu tư).	Sở Kế hoạch và Đầu tư Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội.	Thường xuyên	
5	Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong việc lập quy hoạch tỉnh, thành phố thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017.	Sở Kế hoạch và Đầu tư Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.	Theo tiến độ lập quy hoạch	
6	Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp; tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên giao lưu, kết nối tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác cùng phát triển.	Sở Kế hoạch và Đầu tư Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.	Thường xuyên	
<b>II</b>	<b>Công nghiệp, thương mại</b>				
7	Trao đổi kinh nghiệm trong quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.	Cục Quản lý thị trường - Sở Công Thương Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Sở Công thương Hà Nội.	Giai đoạn 2021-2025	

TT	Nội dung, hoạt động hợp tác	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Chi chú
8	Phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất, kinh doanh của hai địa phương tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm do hai địa phương tổ chức để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa tới người tiêu dùng của hai tỉnh, thành phố.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Châu	- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành có liên quan - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội.	Các hội chợ do 2 bên tổ chức hàng năm	
9	Hỗ trợ đưa các sản phẩm địa phương vào hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị tại Hà Nội.	Sở Công Thương Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. - Sở Công Thương Hà Nội.	Thường xuyên	
10	Phối hợp thống nhất đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung, điều chỉnh Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách giữa Lai Châu và Hà Nội phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải hai địa phương tổ chức khai thác thêm những tuyến mới, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.	Sở Giao thông Vận tải Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.	Giai đoạn 2021-2025	
<b>III</b>	<b>Nông nghiệp</b>				
11	Trao đổi chia sẻ các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất các loại cây: Rau, Hoa, cây ăn quả.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Châu	- UBND các huyện, thành phố - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.	Giai đoạn 2021-2025	
12	Giới thiệu, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển trồng dược liệu tại tỉnh Lai Châu.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lai Châu	- UBND các huyện, thành phố - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.	Giai đoạn 2021-2025	
13	Hợp tác quảng bá giới thiệu sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết, phát triển tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Lai Châu tại Hà Nội (chè chất lượng cao, gạo đặc sản, dược liệu, chanh leo, xoài, bơ, chuối, cây ăn quả ôn đới, quế, sơn tra, mắc ca, cao su, hoa, trâu, bò, dê, ngựa, mật ong, cá lăng, cá chiên, cá nước lạnh, rượu đặc sản...)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương Lai Châu	- Các sở, ban, ngành liên quan; - UBND các huyện, thành phố; - Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương Hà Nội.	Giai đoạn 2021-2025	

TT	Nội dung, hoạt động hợp tác	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Chi chú
14	<p>Phối hợp hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình OCOP (phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo; tham quan mô hình, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, triển khai thực hiện Chương trình OCOP); Phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các sản phẩm OCOP của địa phương tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm do hai địa phương tổ chức để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và đặc biệt là liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP.</p>	<p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Châu</p>	<p>- Các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020; - UBND các huyện, thành phố; - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.</p>	<p>Giai đoạn 2021-2025</p>	
15	<p>Lĩnh vực chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh động vật: Trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyển giao công nghệ phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm; thụ tinh nhân tạo; cung cấp các loại giống vật nuôi đảm bảo chất lượng; Quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung; Thu hút đầu tư thực hiện các dự án chăn nuôi theo hướng tập trung công nghiệp; Tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi đặc biệt là trâu, bò và các vật nuôi đặc sản của tỉnh Lai Châu; Tăng cường trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi để có kế hoạch chủ động tổ chức giám sát, phát hiện dịch sớm, chống dịch kịp thời; Hợp tác trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, cung ứng vật tư, thiết bị trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật, thủy sản.</p>	<p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Châu</p>	<p>- Các sở, ban, ngành liên quan; - UBND các huyện, thành phố; - Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân; - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.</p>	<p>Giai đoạn 2021-2025</p>	
<b>IV Lĩnh vực y tế, giáo dục</b>					
16	<p>Đề xuất tổ chức các đoàn y bác sỹ của thành phố Hà Nội giúp đỡ tỉnh Lai Châu theo Đề án 1816 của Bộ Y tế và chuyển giao các gói kỹ thuật mới cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện thành phố.</p>	<p>Sở Y tế Lai Châu</p>	<p>- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Sở Y tế Hà Nội.</p>	<p>Hàng năm</p>	
17	<p>Hỗ trợ đào tạo chuyên môn kỹ thuật mới cho các ê kíp của các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện/ thành phố về các chuyên khoa: Hồi sức cấp cứu, Ngoại, Sản, các chuyên khoa khác.</p>	<p>Sở Y tế Lai Châu</p>	<p>- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Sở Y tế Hà Nội.</p>	<p>Hàng năm</p>	

TT	Nội dung, hoạt động hợp tác	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Chi chú
18	Trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục: - Tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo hướng trải nghiệm - Một số kinh nghiệm trong việc áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến của các nước vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ MN - Trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, tổ chức các hoạt động về giáo dục và đào tạo cấp huyện/quận và các đơn vị trường học	Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 	Hàng năm	
19	Trao đổi kinh nghiệm trong công tác phát triển trường chuyên, bồi dưỡng học sinh giỏi: Phát triển các lớp chuyên; bồi dưỡng giáo viên dạy các lớp chuyên về xây dựng nội dung dạy học và đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, nhất là các môn Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Tin học.	Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.	Trong năm học	
20	Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học.	Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.	Hàng năm	
21	Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khoảng 600 lao động (bình quân mỗi năm đào tạo cho khoảng 100 lao động)	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.	Giai đoạn 2020-2025	
<b>V</b>	<b>Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch</b>				
22	Trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.	2 năm 1 lần	
23	Tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch Lai Châu tại Hà Nội nhằm giới thiệu văn hóa, sản phẩm địa phương, du lịch lai Châu.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.	1 lần/năm	

TT	Nội dung, hoạt động hợp tác	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Chi chú
24	Hỗ trợ quảng bá và xúc tiến du lịch, kết nối tour du lịch Hà Nội - Lai Châu và ngược lại	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.	1 lần/năm	
<b>VI</b>	<b>Quốc phòng an ninh</b>				
25	Phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quốc phòng và quân sự địa phương, xây dựng khu phòng thủ vững chắc.	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu	Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan	Thường xuyên	
26	Phối hợp, trao đổi giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh Quốc gia như: quản lý xuất nhập cảnh; vấn đề tuyên truyền đạo trái pháp luật; di cư tự do, tranh chấp, khiếu nại.	Công an tỉnh Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Công an thành phố Hà Nội.	Thường xuyên	
27	Phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm (theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự).	Công an tỉnh Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Công an thành phố Hà Nội.	Thường xuyên	
28	Phối hợp, trao đổi nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.	Công an tỉnh Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Công an thành phố Hà Nội.	Thường xuyên	
29	Phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý các điểm nóng về an ninh trật tự; giải quyết khiếu nại tố cáo và tuyên truyền, vận động, hạn chế khiếu nại vượt cấp. Chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm..	Công an tỉnh Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Công an thành phố Hà Nội.	Thường xuyên	
<b>VII</b>	<b>Nội dung khác</b>				
30	Chương trình kết nghĩa giữa các huyện, thành phố Lai Châu và quận, huyện, thành phố Hà Nội.	UBND huyện, thành phố Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Các quận, huyện thành phố Hà Nội.	Giai đoạn 2021-2025	
31	Kết nghĩa giữa Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch giữa hai địa phương.	Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch tỉnh Lai Châu	- Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan - Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch Hà Nội.	Giai đoạn 2021-2025	